

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประณมศึกษาเพชรบุรี เชต ๑ ให้เล็งเห็นความสำคัญกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมให้แก่หน่วยงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการ แก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบาย ดังต่อไปนี้

- ตัวนความโปร่งใส (Transparency Index) คือ การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานตามการกิจของ
   หน่วยงาน รวมถึงกระบวนการจัดขื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย เปิดโอกาสให้ผู้
   มีส่วนใต้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน และมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
- b) ด้านความพร้อมรับผิดขอบ (Accountability Index) คือ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ความมุ่งมั่นตั้งใจการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ การบริหารงานให้บรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้สาชารณชนเกิดความเชื่อมั่น รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
- m) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความชื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
- ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (integrity Culture Index) คือ เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
  สุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
- a) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่ชัดเจน ยึดระบบคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมในเรื่องของระบบ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศุภชัย ชนะดี)

มีรายเวลาเล่นนักงานเลลลับพีการศึกษาประจมศึกษาเพชรบุรี เลล 1



# Announcement of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 On Intent to Administrate with Honesty and Integrity

Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 has intention to administrate with good governance and protecting against corruptions and misconduct in office to create social faith and trust. On behalf of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 administrator, I intent to conduct and support all of officers in Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 to perform their duties effectively, morally, and transparently under the same attitude and vision as well as to promote officers' understanding in protecting against corruptions and misconduct. Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 hereby declares the intent to administrate with honesty and integrity as follows;

- 1. Transparency is achieved by providing, disclosing, and making available information on procurement and operations, providing opportunities for stakeholders to participate in defining the operations as well as providing obviously complaints procedure.
- 2. Accountability is achieved by officers' intention to perform their operation efficiency under office's action plan, vision and good governance in order to gain public trust as well as to accept stakeholders' feedback and complaints.
- 3. Corruption -Free is achieved by officers' intention to perform their operation honestly and not to exploit of any position and duty for personal benefits and followers directly or indirectly.
- 4. Integrity Culture is achieved by building integrity culture and honest value as well as resisting all kinds of corruptions in the office.
- 5. Work Integrity is achieved by setting precise office performance standards focusing on morality, transparency and common good in human resource administration, budget administration and job assignments.

This announcement was made to all for acknowledgement.

Announced on May, 24th B.E. 2561

(Mr. Suphachai Chanadee)

Seyhachairchanode

Director of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1



# 碧武里市教育区(1区)小学教育办公室通知 关于加强碧武里市教育区(1区)小学教育办公室管理的透明度

碧武里市教育区(1区)小学教育办公室强调预防和打击腐败的重要性。 为了推广及加强各单位组织意识和价值观的规范管理,严肃处理贪污腐败及工 作行为不当的问题,坚持反腐败领导体制和工作机制,不断加强和改进反贪污、 反贿赂工作,为促进反腐倡廉建设、有效地预防抑制贪污腐败问题的发生,特 此颁布以下规定:

#### 一、透明度

各教育机构根据透明度原则公开工作信息以及采购流程,为有关单位和个 人提供公平竞争与合作的平台。设立清晰明确的投诉管理系统。

#### 二、责任制

认真贯彻执行政府年度工作计划。履行使命,提高工作效率,认真听取公 众意见和建议,争取公众的信任。

### 三、杜绝腐败

按照规章制度办公,诚实守纪,不使用手中特权为自己和他人谋取不正当的利益。

# 四、道德文化

加强道德文化以及诚实守信在各领域、多形式反腐败斗争中的作用。

## 五、职业操守

各单位应制订清晰明确的行为准则,并依照其准则严格执行。让道德文化 建设以及透明办公,在人力资源、行政管理以及财政预算等领域中发挥出积极、 公平的重要作用。

特此通告, 敬请遵照执行

佛历二五六一年六月四日

(นายศภชัย ชนะดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1



**ชานักงาน/ของพื้นที่การฝึกหาประกมฝึกหา/พอรมุรี /ของ** 1 Phetchaburi Primary Educational Service Area Office II

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑



วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายศุภชัย ชนะดี ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โดยกล่าวคำ ปฏิญญาพร้อมกันและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

